



นัดพบตลาดงาน

พลังมวลน้ำมหาศาลที่ไหลหลากมาครวนี้ นอกจากทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย พื้นที่ทางการเกษตรนับ 10 ล้านไร่เสียหายแล้ว นิคมอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ หลายแห่งที่เป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออก เป็นแหล่งสร้างเงิน สร้างรายได้ ที่สำคัญคือ การสร้างงานให้คนในประเทศ ก็จมอยู่ใต้น้ำเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมนวนคร เป็นต้น และยังมีอีกหลายแห่งที่อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยง เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางชัน นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เบื้องต้นคาดว่าจะมีผู้ตกงานราว ๆ 9 แสนคน ไม่นับแรงงานนอกระบบที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมอีกนับไม่ถ้วน

แรงงานที่อยู่ในภาวะว่างงานตอนนี้ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากภาคชนบท หลายคนจึงหันไปตั้งหลักที่บ้านเกิดในต่างจังหวัด บ้างรอคอยเพื่อให้ทุกอย่างกลับคืนสู่ภาวะปกติ จะได้กลับไปทำงานเหมือนเดิม แต่ก็มีบางส่วนที่คิดอยากปรับเปลี่ยนอาชีพ หรือกลับมาหางานทำใกล้ ๆ บ้าน ความคิดความฝันที่ว่านี้อาจเป็นจริงได้ ถ้ามีโอกาสลงแฉะไปเที่ยวชมงาน "นัดพบตลาดงาน" (JOB FAIR 2011) ณ ศูนย์ประชุมเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2554

งานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ อ.ก.ส. มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่สนใจอยากปรับเปลี่ยนอาชีพหรือหาอาชีพเสริมรายได้ นิสิตนักศึกษาที่จบมาใหม่ ๆ รวมถึงผู้ว่างงานจากปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ซึ่งภายในงานมีอาชีพและตำแหน่งงานที่ตอบโจทย์ความต้องการมากมาย เช่น ผู้ที่ชอบงานประจำ มีเงินเดือน ก็จะมีบริษัทห้างร้านต่าง ๆ มาเปิดบูธรับสมัครงานโดยตรง ส่วนผู้ที่สนใจจะประกอบอาชีพอิสระหรือต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเองก็จะมีร้านค้าประเภทแฟรนไชส์กว่า 100 ร้านค้ามาให้เลือกสรร เช่น รถเข็นขายเครื่องดื่มเนสกาแฟ ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูปูเต๋อ ซาไม่มุก กาแฟชาวดอย เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เครื่องจำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญ ตู้จำหน่ายแบบหยอดเหรียญ ตู้เติมเงินมือถือ เครื่องอัดภาพดิจิทัล เป็นต้น

คุณลักษณะ วรณานวัช ผู้จัดการ อ.ก.ส. บอกว่า งานนี้ อ.ก.ส.ได้เปิดบูธเพื่อให้คำแนะนำด้านสินเชื่อ ซึ่งผู้ที่มาชมงานหากสนใจอาชีพอิสระแต่ไม่รู้จะวางแผนการลงทุนอย่างไร ก็สามารถไปขอคำปรึกษาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่เป็นลูกค้า อ.ก.ส. ถ้าต้องการทำเป็นอาชีพเสริมรายได้ อ.ก.ส.ก็พร้อมสนับสนุนเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วย

นี่คืออีกช่องทางหนึ่ง ที่เราจะค้นพบงานใหม่ที่ใช่ หางานใหม่ที่ชอบและเพิ่มทางเลือกเสริมรายได้... มีคำพูดของคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ บอกว่า ในภาวะวิกฤติย่อมมีโอกาสแฝงอยู่ด้วยเสมอ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะพยายามไขว่คว้ามันหรือไม่

● **พรพรหม จักรกริชรัตน์** ●